

เรื่อง การผิดนัดชำระของหุ้นกู้ของ บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด ครั้งที่ 18/2567

เรียน เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด (บริษัทฯ) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ของ บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด ครั้งที่ 18/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถชำระคืนได้ตามกำหนด จึงเป็นเหตุให้เกิดการผิดนัดชำระตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ทาง บริษัท อินเวสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการติดตามให้ บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด ชี้แจงเหตุผลของการชำระคืนล่าช้าให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อมูล	รายละเอียด
ผู้ออกหุ้นกู้	บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด
ชื่อหุ้นกู้ ครั้งที่เสนอขาย และประเภทของหุ้นกู้	หุ้นกู้ของ บริษัท มาสเตอร์สลิปเอ็ด จำกัด ครั้งที่ 18/2567
รูปแบบในการชำระเงินคืนในแต่ละงวด	ชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยครั้งเดียวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอนโดยการโอนเงินเข้าบัญชี
วันออกหุ้นกู้	31 พฤษภาคม 2567
วันที่ครบกำหนดไถ่ถอน (ระบุทั้งวันที่เดิม และ วันที่ใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลง)	วันที่ครบกำหนดเดิม 23 สิงหาคม 2567
จำนวนหน่วย และมูลค่าที่เสนอขาย (หน่วย: หน่วย และ บาท)	จำนวน 847.00 หน่วย มูลค่า 847,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ย (หน่วย: % ต่อปี)	ร้อยละ 13 ต่อปี
ความถี่และจำนวนงวดที่ต้องชำระดอกเบี้ยคืนทั้งหมด	ชำระครั้งเดียวในวันที่ครบกำหนดไถ่ถอน
จำนวนผู้ถือหุ้นกู้แต่ละประเภท (หน่วย: ราย)	ผู้ลงทุนรายบุคคล 5 ราย ผู้ลงทุนรายใหญ่ 4 ราย รวม 9 ราย

วันที่ครบกำหนดชำระ และงวดที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	วันที่ 23 สิงหาคม 2567
สาเหตุของการผิดข้อตกลงในการชำระหนี้	เอกสารในการวางบิล ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดเดิม
มูลค่าที่ผิดข้อตกลงในการชำระหนี้ในงวดปัจจุบัน (หน่วย: บาท)	เงินต้น 847,000.00 บาท ดอกเบี้ย จำนวน 28,658.76 บาท (ณ วันที่ 3 กันยายน 2567)
สถานะล่าสุด (จำนวนเงินที่ยังค้างชำระสะสม ณ ปัจจุบัน) (หน่วย: บาท)	อยู่ระหว่างการชำระคืน
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	ไม่มี

บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงเหตุผลที่ทำให้เกิดการชำระล่าช้า ดังนี้

เนื่องด้วยเกิดข้อผิดพลาดทางบัญชีของบริษัทฯ จึงทำให้เอกสารในการวางบิล ไม่ถูกต้อง ทำให้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดเดิม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเร่งดำเนินการกลับมาชำระหนี้หุ้นกู้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิโดยเร็วที่สุด

ในนาม บริษัท มาสเตอร์สิบเอ็ด จำกัด



[Handwritten signature]
กรรมการผู้มีอำนาจ